



ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

ตามประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริการผู้เสียภาษี ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ผู้สมัคร สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย จึงขอประกาศ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th (ในหัวข้อสมัครเข้ารับราชการ > ข่าวสารการเข้ารับราชการ > ลูกจ้างชั่วคราว > ประกาศจากส่วนภูมิภาค > รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการเลือก) มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑๑ คน ดังรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารแนบ ๑ และผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (ขาดคุณสมบัติ) จำนวน - คน

อนึ่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้ประกาศรายชื่อตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่นั้น

ข. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ดังรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารแนบ ๒

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งการให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
๓. ต้องไปถึงสถานที่สอบ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายหลังจากที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลยได้เรียกถึงลำดับที่ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์

๔. ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ กำหนดให้เท่านั้น

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและ ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) อาจไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๗. เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ต้องนำมายื่นในวัน เข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ดังนี้

๑. ใบแจ้งที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

๒. บัตรประจำตัวผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว

๓. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (บัตรที่นำมาแสดงต้องเป็นฉบับจริง) ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน และบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ถ้าไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัคร หรือรายชื่อไม่ถูกต้องตามที่ผู้สมัครยื่น ใบสมัครไว้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย เลขที่ ๑๓๘/๑ ถนนเลย - ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๑-๑๓๐๔ ต่อ ๑๐๔ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากไม่แจ้งภายในกำหนดเวลา สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลยถือว่าถูกต้องแล้ว และขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับ พิจารณาแก้ไขใด ๆ ทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๐/๑๓

(นางสาวอรุณีย์ วิศิษฎ์ชัยนนท์)

สรรพากรพื้นที่เลย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

(แนบท้ายประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๔๑๐๐๑	น.ส.จิตาภา ใจแดง	
๒	๖๔๑๐๐๒	น.ส.กิตติมาภรณ์ พัดสร้อย	
๓	๖๔๑๐๐๓	น.ส.รุ่งรัตน์ ชัชวาลย์	
๔	๖๔๑๐๐๔	น.ส.มัทธยา นาคสุวรรณ	
๕	๖๔๑๐๐๕	น.ส.บุญยบุญชู ราชพรหมมา	
๖	๖๔๑๐๐๖	น.ส.อริตา โสประดิษฐ์	
๗	๖๔๑๐๐๗	น.ส.อมราภรณ์ เวียงธรรม	
๘	๖๔๑๐๐๘	น.ส.สุพิตรา วงศิริ	
๙	๖๔๑๐๐๙	น.ส.ชุตिकाญจน์ พรหมดี	
๑๐	๖๔๑๐๑๐	น.ส.พวงเพชร ต่างใจ	
๑๑	๖๔๑๐๑๑	นางโชติกา ชัยแก้ว	

D.๑๑

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
(แนบท้ายประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

- วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

เวลารายงานตัว	เลขประจำตัวสอบ	เวลาสอบ
๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๕๐ น.	๖๔๑๐๐๑ - ๖๔๑๐๑๑	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ